



■■ “ประพันธ์ อนุพงษ์อาจ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต ขอย้ำอีกครั้ง ธนาคารไม่มีนโยบายปลดพนักงานใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้ ธนาคารธนชาตและธนาคารที่เอื้อมมืออยู่ระหว่างพิจารณาและหารือกันถึงโอกาสการรวมกิจการ แต่หนึ่งในหลักการสำคัญที่เห็นพ้องตกลงร่วมกันคือ หากมีการรวมกิจการกันก็ต้องดูแลพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการรวมกิจการน้อยที่สุด ทั้งในเรื่องนโยบายสวัสดิการก็จะจัดการให้ดี เท่าเทียมและสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงาน

■■ “องอาจ ปัทมายุทธ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทออลล่า หรือ ALLA ย่านช่วง Q2/62 ทอยยส่งมอบงานค่อนข้างคึกคัก ทั้งโรงไฟฟ้า ปีไตรมาส และอะลูมิเนียม ขณะเดียวกันก็เริ่มงานใหม่เข้า Backlog ไม่ให้พร่อง จาก Q1/62 ที่ทำสถิติ New High ระดับ 507 ล้านบาท แ่วว่าได้รับงานโครงการของกลุ่มบริษัท PTT เข้ามา



ประพันธ์ อนุพงษ์อาจ



สุขสันต์ ยะสะสินธุ์

มูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว พร้อมหยุดท้ายฝากถึงนักลงทุนว่า บขของ ALLA ย่อมมองเพียงไตรมาสเดียว ขอให้มองภาพรวมทั้งปี จะชัดเจนกว่า!!! ■■ CHAYO อวดพอร์ตบริหารหนี้ทะลุ 4 หมื่นล้านบาทแล้ว...บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ เห็นช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษ แ่วข่าวว่า ล่าสุด คุณพอร์ตบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยคุณภาพรวมทะลุกว่า 40,000 ล้านบาทแล้ว เดินตามแผนธุรกิจปี 2562 จะเข้าประมูลและ/หรือซื้อหนี้เข้ามาบริหารประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท ครั้งปีแรกที่ผ่านมา CHAYO ซื้อหนี้เข้ามาบริหารแล้วประมาณ 1,540 ล้านบาท ด้าน “สุขสันต์ ยะสะสินธุ์” แม่ทัพใหญ่ มองครึ่งปีหลังเตรียมลุยซื้อหนี้ได้มากกว่าครึ่งปีแรก ส่วนธุรกิจปล่อยสินเชื่อนานโอกาสโต มั่นใจ

เป้าหมายรายได้ทั้งปี 2562 โดแกร่งไม่ต่ำกว่า 15% ตามแผน จากปีก่อนมีรายได้ 256 ล้านบาท ■■ จัดเป็นกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมสุดฮอตที่จ่ายปันผลสูงมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานจากทรัพย์สินดีมีคุณภาพอัตราการเข้าพื้นที่เต็ม 100% หลังกองทรัสต์ AIMIRT เตรียมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูงอีก 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ดันขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ล่าสุด “อมร จุฬาลักษณ์านุกูล” และ “จรัสฤทธิ์ อรรถเวทวรวิฑู” ผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 กรกฎาคม 2562 และกำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ที่อัตรา 0.243 บาทต่อหน่วย สนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของหน่วยทรัสต์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพื่อรับเงินปันผล ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ■■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล